

KỶ HỢP THỨ BA, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Theo chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, buổi chiều ngày 7/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng xem xét thông qua báo cáo của MTTQ Việt Nam, Ban Dân nguyện, báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội... Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết lựa chọn 5 vấn đề trình Quốc hội xem xét, đồng thời biểu quyết lựa chọn 4 nhóm vấn đề chất vấn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tại phiên bế mạc, Quốc hội sẽ xem xét, biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn để nâng cao hiệu lực thi hành, làm căn cứ để Quốc hội giám sát việc thực hiện.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, hoạt động giám sát của Quốc hội nói chung, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn nói riêng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và cử tri, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội, các bộ trưởng, trưởng ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát hiện thực khách quan, lắng nghe hơi thở của cuộc sống để có một phiên chất vấn và trả lời chất vấn sôi nổi, thực chất, xây dựng, hiệu quả cao nhất, tiết kiệm, sử dụng tối đa thời gian kỳ họp dành cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Nhân dân và cử tri cả nước đang chờ đợi câu trả lời thẳng thắn, trách nhiệm của các bộ trưởng.

Sau phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn gồm: công tác tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phối hợp

xây dựng cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, đàm phán mở cửa, phát triển thị trường nông sản; giải pháp ổn định thị trường, kiểm soát sự biến động giá của một số mặt hàng nông sản, thủy sản, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp; việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thu hút đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm phát triển bền vững. Trách nhiệm trả lời chất vấn trực tiếp thuộc Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan. Cùng tham gia trả lời chất vấn và làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường.

VŨ SƠN TÙNG (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ...

(Tiếp theo trang 1)

Về dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình hiện đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Đến nay, giá trị khối lượng thi công hoàn thành gần 1.500 tỷ đồng, đạt 47%. Trong đó, cầu sông Hồng nối với tỉnh Nam Định dự kiến hoàn thành ngày 30/4/2023. Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu đơn vị thi công đường 221A đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án vào sử dụng; đồng thời, rà soát các điểm giao cắt, bố trí đầy đủ các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến như gờ giảm tốc, đèn tín hiệu giao thông cho phù hợp. UBND huyện Tiến Hải cần khẩn trương hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công; chỉ đạo lực lượng công an các xã trên tuyến phối hợp với đơn vị thi công bảo đảm an toàn hệ thống công trình trên tuyến; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm chỉnh trạng lái chiếm vỉa hè, lòng, lề đường...



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công công trình cầu sông Hồng thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển.

RA MẮT TRANG THÔNG TIN...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức chính thức vận hành trang thông tin.

kiến nghị, hỏi đáp và thực hiện các cuộc gọi đến đường dây nóng khi cần được hỗ trợ. Các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp sẽ được chuyển về cơ quan chức năng giải đáp và phản hồi trong thời gian sớm nhất. Trang thông tin "Thái Bình

đồng hành cùng doanh nghiệp" trên ứng dụng zalo ngay khi ra mắt đã nhận được sự hưởng ứng và đánh giá rất cao từ cộng đồng doanh nghiệp.

thành lập Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tư vấn, hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp một cách thực chất, nhanh nhất và hiệu quả nhất. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành và Hiệp hội Doanh

ngiệp tỉnh đã thực hiện nghi thức chính thức vận hành trang thông tin "Thái Bình đồng hành cùng doanh nghiệp" trên ứng dụng zalo. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trang thông tin "Thái Bình đồng hành cùng doanh nghiệp" trên ứng dụng zalo với mục đích tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư cũng như phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Để trang thông tin hoạt động hiệu quả, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan truyền thông, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của trang thông tin đến các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Giao Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và phát triển của tỉnh kịp thời cung cấp, chuyển tải những nội dung, thông tin đúng với yêu cầu, mục đích của trang thông tin. Hàng ngày cập nhật những ý kiến, kiến nghị, đề xuất, phản ánh của doanh nghiệp lên trang

thông tin, báo cáo về UBND tỉnh để từ đó Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời giải quyết nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết kịp thời các thông tin, phản ánh từ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nêu cao ý thức thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến giải quyết các công việc của doanh nghiệp. Đồng chí đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền tỉnh, đồng thời giám sát việc giải quyết công việc của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố đối với những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, bảo đảm việc giải quyết hiệu quả, tháo gỡ thực chất những khó khăn của doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố. Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 tỉnh Thái Bình nhằm khai thác thế mạnh về nông nghiệp, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển du lịch nông nghiệp của Thái Bình trở thành điểm đến hấp dẫn, là ưu tiên lựa chọn cho du khách trong và ngoài nước; xây dựng và giữ vững thương hiệu nông sản Thái Bình trên thị trường trong nước và quốc tế thông qua hoạt động du lịch. Đến nay, Sở Nông

đồng hành cùng doanh nghiệp" trên ứng dụng zalo ngay khi ra mắt đã nhận được sự hưởng ứng và đánh giá rất cao từ cộng đồng doanh nghiệp. Tại buổi lễ, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã công bố quyết định của UBND tỉnh về

theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo theo quy định. Theo tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Diên Điện, huyện Thái Thụy gồm: kéo dài 1 tuyến đường, 3 tuyến phố đã được đặt tên từ trước; đặt tên mới 5 tuyến đường; đặt tên mới 26 tuyến phố. Việc đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Tiên Hải, huyện Tiên Hải gồm: kéo dài 1 tuyến đường, 3 tuyến phố đã được đặt tên từ trước; đặt tên mới 5 tuyến đường, 26 tuyến phố. Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của các sở, ngành trong việc xây dựng, hoàn thiện đề án, kế hoạch, tờ trình để sớm triển

khai thực hiện. Đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hoàn thiện đề án, trong đó tập trung vào việc khai thác một số mô hình hiện có của tỉnh để gắn với hoạt động du lịch trên cơ sở quảng bá, nâng tầm tiềm năng du lịch của tỉnh, tạo cảnh quan để phát triển du lịch. Các sở, ngành có trách nhiệm cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các buổi hội thảo mời các chuyên gia có kinh nghiệm về hoạt động du lịch để phân tích, đánh giá tiềm năng, lợi thế sẵn có về du lịch của tỉnh, từ đó có quy hoạch cụ thể trong việc định hướng, tập trung các sản phẩm du lịch sẵn có của tỉnh, trên cơ sở doanh nghiệp giữ vai trò chủ yếu về kinh phí, nhà nước hỗ trợ một phần. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025,

trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất dự thảo kế hoạch, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sớm bố sung, hoàn thiện bản dự thảo kế hoạch để triển khai thực hiện. Về việc đặt tên đường, tên phố ở hai thị trấn Diên Điện và Tiên Hải, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thông qua các tờ trình, đồng thời khẳng định: Việc đặt tên đường, tên phố sẽ góp phần thực hiện tốt công tác đô thị, quản lý hành chính, đẩy mạnh hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, vì vậy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu, rà soát lại tuyến đường, tuyến phố có ý định đặt tên, tuy nhiên không nên thay đổi tên đường, tên phố đã có từ trước đồng thời sớm hoàn thiện các tờ trình để trình HĐND tỉnh.

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH...

(Tiếp theo trang 1)

Thời gian kiểm tra dự kiến trong 2 ngày 14 - 15/6. Qua kiểm tra nắm thu thập thông tin từ cán bộ, đảng viên tại các đảng bộ, chỉ bộ về triển khai thực hiện "Số tay đăng viên điện tử", trên cơ sở đó đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp về thực hiện "Số tay đăng viên điện tử" tại đơn vị; xác định ưu điểm, tồn tại của phần mềm "Số tay đăng viên điện tử". Tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của cơ sở, xây dựng các giải pháp để khắc phục những tồn tại, phối hợp với các cấp ủy đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phần mềm "Số tay đăng viên điện tử", đưa "Số tay đăng viên điện tử" tỉnh Thái Bình hoạt động hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng tại tỉnh Thái Bình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu thành viên các đoàn kiểm tra nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp đánh giá sử dụng "Số tay đăng viên điện tử" tỉnh Thái Bình tại các tổ chức cơ sở đảng. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung báo cáo; chỉ đạo cấp ủy các đảng bộ, chỉ bộ phối hợp thực hiện tốt các yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Hội thảo tư vấn, phản biện quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển khoa học, công nghệ

Sáng ngày 7/6, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, tư vấn và phản biện về một số nội dung: Hỗ trợ hoạt động phát triển thị trường khoa học, công nghệ; hỗ trợ ươm tạo phát triển doanh nghiệp khoa học, công nghệ; hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ... Thông qua hội thảo góp phần nâng cao tính pháp lý của các văn bản quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển khoa học, công nghệ, phân tích sâu hơn những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực này, trên cơ sở đó đưa ra hướng khắc phục, quy định hỗ trợ phù hợp nhằm bảo đảm tính khả thi khi triển khai văn bản. Đồng thời, giúp cơ quan soạn thảo văn bản tiếp nhận các ý kiến đóng góp và hoàn thiện văn bản có chất lượng cao để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh. Qua hội thảo cũng nhằm góp phần khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh nghiên cứu khoa học tiếp nhận chuyển giao ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật công nghệ, thiết bị mới có hiệu quả vào sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao trình độ công nghệ, đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo, khuyến khích hoạt động khởi nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

ĐÔNG HƯNG Thu gần 180 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2

Sáng ngày 7/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Đông Hưng phối hợp với Khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2022 với thông điệp "Hiến máu cứu người - xin đừng thờ ơ". Ngày hội thu hút trên 200 tình nguyện viên, cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn huyện tham gia trong đó có nhiều người đã đồng hành cùng hoạt động hiến máu tình nguyện nhiều năm qua. Kết quả, Ban tổ chức thu được gần 180 đơn vị máu. Năm 2022, huyện Đông Hưng đặt mục tiêu thu được ít nhất 700 đơn vị máu. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân về hiến máu tình nguyện, duy trì và phát triển các đội, nhóm tình nguyện viên, đặc biệt là cầu lạc bộ ngân hàng máu sống.

THÔNG BÁO CẤP ĐỘ DỊCH TỈNH THÁI BÌNH (Ngày 6/6/2022)

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình về việc công bố cấp độ dịch tỉnh Thái Bình, Sở Y tế Thái Bình thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Thái Bình như sau:

Table with 5 columns: TT, Đơn vị hành chính, and Phân loại cấp độ dịch (Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3, Cấp 4). Row 1: Xã, phường, thị trấn with values 260, 0, 0, 0.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398. Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 7/6. Thế giới: Hơn 535,5 triệu ca mắc Covid-19. Việt Nam: 960 ca mắc Covid-19 mới. Thái Bình: Đã tiêm 59.658 mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.